



ปีที่ 42 ฉบับที่ 53 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กองพัฒนานักศึกษาฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2556

ฝ่ายหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหอพักพนมรัตน์ (หอพัก w)

โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการหอพักสันติสุข ที่เป็นสังคมการเรียนรู้พักอาศัย เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหอพัก มีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 08.45 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.15 น.	ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยอธิการบดี
เวลา 09.15 – 11.00 น.	ให้ความรู้ การวางแผนและวิธีการดำเนินงาน รู้จักองค์ประกอบไฟ (ทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช)
เวลา 11.15 – 16.00 น.	แบ่งกลุ่มสาธิตปฏิบัติฝึกซ้อมหนีไฟจริง ณ บริเวณหอพักพนมรัตน์ (หอ w) - การดับเพลิงเบื้องต้น - แจ้งเหตุและการอพยพการหนีไฟเบื้องต้น
เวลา 16.00 น.	ประเมินโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ยินดีต้อนรับ คุณบุศริน จันทะแจ่ม และคุณชฎาพร บุญจะรัชชะ วิทยากรผู้ให้ความรู้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

นิเทศศาสตร์ มรภ.นครฯ เร่งปั้นนักข่าวท้องถิ่น เตรียมรับทีวีชุมชน



กรกฎ จำเียร
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์

การสอนคนให้เป็นคนทำสื่อ สร้างสื่อและใช้สื่อเพื่อประโยชน์แก่สังคม ถือเป็นภารกิจของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มุ่งหวังให้นักศึกษาจบการศึกษาออกไปสร้างสรรค์สังคมผ่านบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนที่ดี พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคม

จากแนวคิดดังกล่าวจึงก่อให้เกิดโครงการใหม่ของหลักสูตรฯ เป็นโครงการที่ถือกำเนิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมมือกันของคนสื่อต่างสถาบัน ได้แก่ องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนาม “ไทยพีบีเอส” รวมถึงสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหลังจากที่ได้มีการเสวนาเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ประเภททีวีชุมชนไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทั้งสามสถาบันต้องการสร้างความร่วมมือกันขึ้นอย่างเป็นทางการ จึงเกิดการปรึกษาหารือ และเห็นควรว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างคนสื่อรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยหัวใจรักท้องถิ่น พร้อมทั้งจะนำเสนอสิ่งดีๆ ในท้องถิ่น อันเป็นบ้านเกิดของตนเองให้ผู้ชมได้รู้จัก จึงเกิดเป็น “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวชุมชนสำนักรักท้องถิ่น” โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยในวันที่ 19 สิงหาคม เป็นการประชุมเสวนาในระดับองค์กร มูลนิธิจากทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของทีวีชุมชน

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีเยาวชนผู้เข้าร่วมจากองค์กรต่างๆ อาทิ เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ เพื่อปฏิบัติการผลิตข่าวจริง โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคทฤษฎี และลงมือคิดประเด็น ลงพื้นที่ทำข่าว ณ บ้านคีรีวง ต.กำแพงเขา และ ต.ท่าไร่ ปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ผู้เข้ารับการอบรมได้นำประเด็นข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง ไปสร้างสรรค์พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบของข่าว ทั้งนี้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ พี่ๆ ทีมงานที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมในรูปแบบนี้มาก่อน ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาฝีมือ ต่อยอดเป็นนักข่าวพลเมืองที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล ทีวีของชุมชน ซึ่งพวกเขาจะกลายเป็นพลังสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชนของพวกเขา ให้ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วประเทศ

(ต่อหน้า 3)

นิเทศศาสตร์ มรภ.นครฯ เร่งปั้นนักข่าวท้องถิ่น เตรียมรับทีวีชุมชน (ต่อจากหน้า 3)

นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ ตัวแทนจากเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม เปิดเผยความรู้สึกว่า ตลอดสามวันที่ผ่านมาว่า ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจับประเด็นข่าว และสนุกมากกับการได้ลงพื้นที่จริง ได้เห็นสถานการณ์จริง ซึ่งบางกลุ่มคิดหัวข้อไว้แล้ว แต่เมื่อลงพื้นที่จริง ไม่เป็นไปตามสิ่งที่วางไว้ ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมหลายๆ คน ต้องการให้มีการสอนตัดต่อวิดีโอ และการผลิตข่าวออนไลน์ด้วย เพราะจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับองค์กรของตัวเอง และเป็นประโยชน์กับการเป็นนักข่าวพลเมืองของท้องถิ่นต่อไป

หลังจากที่โครงการฝึกปฏิบัติผ่านไป ในวันที่ 19 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของโครงการฯ ทางคณะดำเนินงานโครงการได้จัดการประชุมเสวนาร่วมกันระหว่างองค์กรสื่อทั่วภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการก้าวสู่ทีวีดิจิทัลชุมชน โดยงานนี้มีวิทยากรที่ให้มุมมองแนวคิดดีๆ เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมผลิตทีวีชุมชน อย่าง ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินवल คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คุณพิภพ พานิชภักดิ์ อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, อุดมศรี ศิริลักษณ์พร ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช., คุณธนกร สุกใส วิศวกรชำนาญการ จากไทยพีบีเอส และคุณสมเกียรติ จันทร์สีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ภายในงาน ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับฟังข้อมูลล่าสุดจากทางคุณธนกรที่ได้ให้ข้อกำหนดที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. ได้ให้ไว้เพิ่มเติมถึงการจัดตั้งสถานีทีวีชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ โดยบทสรุปของที่ประชุมคือ ความต้องการเห็นการร่วมมือที่หนักแน่นขึ้นของที่ประชุมและอยากให้สถาบันหลักทั้งสามที่จัดประชุมครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช และทางไทยพีบีเอส สร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กล่าวคือ อยากให้มีการฝึกอบรมคนสื่อต่อไปและอยากให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ทีวีชุมชน รวมถึงร่วมคิดร่วมก่อร่างสร้างสถานีทีวีชุมชนของภาคใต้ให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยที่ประชุมได้ตั้งท้ายที่จะนัดเสวนาหารือกันใหม่อีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ตลอดโครงการทั้งสี่วัน ถือเป็นวันแห่งการสร้างอนาคตให้กับท้องถิ่น ทั้งสร้างคนและสร้างโอกาสที่จะยืนอยู่ในอนาคต ซึ่งหลักสูตรนิเทศศาสตร์ยังคงมีเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับทั้งสององค์กรอีกเช่นเคย โดยจะมุ่งไปที่การฝึกปฏิบัติการทำข่าวให้แก่กลุ่มนักศึกษาในเครือข่ายราชภัฏภาคใต้ที่กำลังจะออกไปเป็นกำลังหลักในวงการสื่อสารและรับใช้ชุมชนของพวกเขาต่อไป





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอดัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง

เริ่มข่าวแรกเป็นการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คือ อาจารย์ธอนิรุฑ ชุมสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ กำกับดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา และ 2. อาจารย์อภิรัตน์ ศิริพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กำกับดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา งานวัฒนธรรมของกองพัฒนานักศึกษา

กองทัพนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ ในกีฬา มหาวิทยาลัยนานาชาติในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการเดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีสมาชิกที่ร่วมเดินทางไปจำนวนทั้งสิ้น 15 คน คือ ผศ.สีบพงศ์ จินดาพล อาจารย์พัชรี สุเมธกุล อาจารย์ชุมทาง จินดาโชติ นายสมนึก สุรินทร์ นายวัชระ ถาวร นายวริทธิ เพ็งมาก นายเอกวิทย์ รุ่งรังศรี นายบรรพชิต เล็งแก้ว นายจิรวิษณุ สกุลจี นายกษิต์เดช จันทวี นายจรุพงษ์ อรุณ นายนพพร กิมมาบุตร นายภาณุวัฒน์ พร้อมสุข นายวิสิทธิ์ศักดิ์ พงศ์ทองเมือง และนายนันทวุฒิ โชคอำนวย มหาชัยสารของส่งกำลังใจไปร่วมเชียร์นะคะ

ข่าว้าเตือนการส่งชุดเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่จะถึงกำหนดส่งเอกสารเบิกจ่าย ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารชุดเบิกให้เร่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนดด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนาฝากย้ำถึงนักวิจัยที่ประสงค์ขอทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการเบญจวิจัย ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ (แบบ ว-1ข) หรือโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ค่ะ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยประจำปีพุทธศักราช 2556 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่จะมีการแสดงรอบปฐมฤกษ์บางชุดบางตอนในกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสัญจร ของศูนย์วัฒนธรรม ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรม เริ่มเวลา 17.00 น.

นายวงศา นาวารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าจิว แจ้งข่าวมาว่าในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานทำบุญถนอมประจำปี 2556 และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ บริเวณถนนด้านข้างมหาวิทยาลัยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้าน พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำคม “สามเรื่องที่น่าเสียใจในชีวิต พบครูดี...แล้วไม่เรียน พบเพื่อนดี...แล้วไม่คบ และพบโอกาสแล้วไม่คว้าเอาไว้” สวัสดิ์คะ

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช